

**KẾ HOẠCH**  
**Phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn**  
**của Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2019**

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo công tác y tế trong mùa mưa bão, lũ lụt năm 2019, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2019 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 phải chuẩn bị trước đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, phương tiện để sẵn sàng đối phó với thiên tai và thảm họa có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản tại các cơ sở y tế và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; đảm bảo vệ sinh môi trường trong các cơ sở y tế.

**2. Yêu cầu**

Nâng cao cảnh giác, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết để ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt là ứng phó với bão mạnh và siêu bão. Với phương châm tự cứu tại chỗ là chính, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, thảm họa, tai nạn.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Báo cáo kịp thời và đề xuất với lãnh đạo chỉ huy cấp trên diễn biến, tình hình của đơn vị mình, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

**3. Phương châm**

Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính.

Thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ: có cán bộ chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường,

phòng chống dịch bệnh; phương tiện tại chỗ: có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn; Hậu cần tại chỗ: dự trữ đủ xăng dầu cho xe, xuống, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho bệnh nhân).

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn từ Sở Y tế đến các đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến mọi tổ chức, cá nhân về Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, các Nghị định của Chính phủ về phòng chống lụt bão, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCLB và đặc biệt là Luật Phòng, chống thiên tai.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức bảo vệ sức khỏe, thực hiện nếp sống vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân trong điều kiện khi xảy ra bão lụt, thảm họa.

3. Chủ động xây dựng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất và các điều kiện cần thiết khác để đề phòng, đối phó, xử lý kịp thời với mọi tình huống thiên tai, bão lụt, thảm họa (Đối với các bệnh viện, cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão). Có phương án bảo vệ các trang thiết bị điện, phương tiện, dụng cụ, thuốc, hoá chất, ... không bị ngập úng làm hư hỏng.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện kế hoạch duy trì lực lượng phòng chống thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đặc biệt tập trung vào các cơ sở có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án cảnh báo, di rời, cứu hộ, phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản; Phương án khắc phục hậu quả hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, lụt, bão gây ra.

5. Hình thành, phát triển lực lượng tình nguyện, xung kích trong công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thành lập các tổ công tác và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ, cấp cứu, cứu nạn lụt bão để nâng cao năng lực tổ chức ứng phó sự cố thiên tai tại cơ sở.

6. Tổ chức thường trực theo đúng quy định; trong thời gian xảy ra lụt, bão, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn phải có mặt tại hiện trường từ giờ đầu để nắm tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả; Thường xuyên đảm bảo trực 24/24 giờ trong mùa bão lụt và khi xảy ra thảm họa. Phối hợp cùng các ban, ngành và các lực lượng quân đội, công an để bảo vệ, sơ tán người và tài sản của người bệnh, người nhà người bệnh, của cán bộ nhân viên y tế trong đơn vị đến nơi an toàn; đặc biệt chú

trọng đến khu vực vùng phân lũ. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến thiên tai cho đơn vị và nhân dân trong khu vực để kịp thời ứng phó.

7. Vận động cán bộ công nhân viên chức ủng hộ nguồn Quỹ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và thu nộp đúng thời gian quy định. Các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão ngành y tế

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 trước ngày 20 tháng 6; Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 trước ngày 20 tháng 9 và Báo cáo tổng kết năm 2019 trước ngày 01 tháng 12. Thực hiện báo cáo đột xuất khi có tình hình khẩn cấp xảy ra thiên tai, thảm họa bằng điện thoại (số máy 3854227, 3855769); Fax: 3554050); email: [thongkesyt@gmail.com](mailto:thongkesyt@gmail.com) và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản (*theo mẫu của Bộ Y tế*) về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả và kiến nghị giải quyết.

8. Khắc phục hậu quả sau lụt bão, thảm họa:

- Các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức cấp cứu và điều trị bệnh nhân sau thảm họa, hỗ trợ, động viên kịp thời nạn nhân, bệnh nhân, người dân bị thiệt hại do thiên tai thảm họa gây ra. Triển khai kịp thời công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và xử lý ngay những ổ dịch xuất hiện sau mưa lũ, thiên tai, thảm họa.

- Tổ chức giám sát dịch bệnh và phát hiện sớm bệnh truyền nhiễm để giải quyết kịp thời không để dịch lây lan. Trong trường hợp quá khả năng của đơn vị phải báo cáo ngay lên cấp trên kịp thời chi viện.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng quân đội, công an để nhanh chóng khôi phục, sửa chữa lại cơ sở, trang thiết bị cần thiết để đưa hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, nhất là các cơ sở điều trị.

- Tổ chức làm vệ sinh các phòng làm việc, phòng kỹ thuật và vệ sinh xung quanh đơn vị. Phối hợp cùng địa phương cử các tổ công tác vận động và hướng dẫn nhân dân làm tổng vệ sinh, chôn lấp xử lý xác gia súc, gia cầm chết đảm bảo vệ sinh môi trường để nhân dân ổn định đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất.

- Báo cáo tổng hợp những tổn thất, những chi phí đã sử dụng trong quá trình xảy ra bão lụt, thảm họa với Sở Y tế và chính quyền địa phương. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt. Đồng thời kiểm điểm, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống lụt bão, thảm họa.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của Ngành Y tế**

Tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn.

Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện đảm bảo công tác y tế khi xảy ra các tình huống. Xây dựng phương án dự trữ vật tư, trang thiết bị, điều động lực lượng, trang thiết bị, thuốc, hoá chất của các đơn vị trong ngành tăng cường cho các đơn vị và khu vực xảy ra thảm hoạ khi có yêu cầu. Đề nghị UBND tỉnh và Bộ Y tế hỗ trợ khi vượt quá khả năng của ngành.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của Ngành y tế đi kiểm tra đơn vị phải có biên bản cụ thể gửi về bộ phận thường trực (Văn phòng Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo đúng quy định.

## **2. Các đơn vị trong ngành y tế**

Ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị còn phải phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại địa phương, đảm bảo y tế cho nhân dân trong khu vực trước, trong và sau khi xảy ra lụt, bão, thảm hoạ thiên tai.

\* Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: Thành lập 05 tổ cấp cứu lưu động (Tổ tìm kiếm; tổ cứu nạn; tổ y tế; tổ chuyển thương; tổ vệ sinh dịch tễ) có đủ cán bộ chuyên môn; chuẩn bị đủ cơ số thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại tổ chức thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão.

\* Đối với các đơn vị thuộc hệ dự phòng và Trung tâm y tế huyện, thành phố: xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và thành lập 01 Đội phòng chống dịch cơ động; Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hoá chất dự phòng và trang thiết bị, tổ chức thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Tổ chức, hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không để xảy ra dịch bệnh sau thiên tai, lũ lụt.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án cấp cứu người bị nạn xảy ra trong thiên tai, lụt, bão và kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch. Tổng hợp báo cáo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở) theo quy định.

## **3. Phòng Y tế các huyện, thành phố**

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo về y tế trên địa bàn trong mùa mưa bão.

Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn trong việc thực hiện Kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của cấp trên.

## **IV. CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC, BÁO CÁO**

### **1. Thường trực**

Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn các cấp phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ. Trong những ngày mưa bão khi có báo động từ cấp 3 trở lên phải tổ chức thường trực 50% quân số tại đơn vị.

## 2. Chế độ báo cáo

- Báo cáo công tác chuẩn bị: Kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019, Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn; danh sách các tổ, đội cấp cứu lưu động của đơn vị; cơ sở thuốc, hóa chất, trang thiết bị, ... gửi về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Ngành y tế (Văn phòng Sở Y tế) trước ngày 10/4/2019.

- Báo cáo khi có lụt bão, thảm họa xảy ra: Khi xảy ra thảm họa do thiên tai, tai nạn, các đơn vị báo cáo ngay bằng mọi cách bằng điện thoại hoặc phương tiện khác về Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn Ngành Y tế về tình hình, hướng xử lý, kết quả xử lý xin ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết qua các số máy (điện thoại: 0240.3854 227 hoặc 3855769; 0912830595; Fax: 0240.3554 050).

Báo cáo tình hình hàng ngày vào lúc 16h 00' về Văn phòng Sở Y tế theo số điện thoại trên (nội dung báo cáo tình hình thiệt hại về người và vật chất, khả năng sử dụng lực lượng, khả năng cứu chữa của đơn vị, đề nghị hỗ trợ).

- Báo cáo sau khi hết lụt bão, thảm họa: Báo cáo bằng văn bản về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của Ngành y tế qua (Văn phòng Sở).

- Báo cáo thường kỳ theo quy định về Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn Ngành y tế (Văn phòng sở).

Trên đây là Kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 của Ngành Y tế Bắc Giang, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn Ngành Y tế (Văn Phòng Sở) để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT, VP.

*Bản điện tử:*

- Bộ Y tế (b/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT TTBCH PCLB tỉnh (b/c);
- Các đơn vị trong ngành y tế (t/h);
- Phòng Y tế các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng, ban thuộc Sở.



**Trương Quang Vinh**